

ข่าวสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

Office of the Council of State



มุ่งเน้น สร้างสรรค์
กฎหมายไทยให้มีคุณภาพ

ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากร่างพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ.

นางพงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ์ โฆษกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา รายงานความสำคัญและประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากร่างพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาร่างกฎหมายแล้วเสร็จ โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

๑. ยกเลิกบทบัญญัติที่กำหนดให้สถาบันการเงินต้องนำส่งเงินเข้ากองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ และที่กำหนดให้สถาบันการเงินต้องเสียเงินเพิ่มหากไม่สามารถนำส่งเงินเข้ากองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ได้ เนื่องจากปัจจุบันสถาบันการเงินต้องนำส่งเงินเข้ากองทุนคุ้มครองเงินฝากแทน

๒. แก้ไขอำนาจของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ เพื่อให้มีอำนาจในการรักษาเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจและระบบการเงิน

๓. ธนาคารแห่งประเทศไทยมีอำนาจในการเสนอแผนการแก้ไขปัญหาสถาบันการเงินต่อรัฐมนตรี ในกรณีที่ไม่อาจดำเนินการตามมาตรการที่มีอยู่แล้วตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงินและกฎหมายว่าด้วยธนาคารแห่งประเทศไทย หรือกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องเข้าแก้ไขปัญหาเพื่อป้องกันผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและระบบการเงินโดยรวม

๔. การโอนสิทธิเรียกร้องของสถาบันการเงินตามแผนการแก้ไขปัญหาสถาบันการเงินไม่ต้องบอกกล่าวไปยังลูกหนี้

๕. กำหนดวงเงินที่ให้สถาบันการเงินต้องนำส่งเงินให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ กองทุนคุ้มครองเงินฝาก และเงินที่นำส่งแก่ธนาคารแห่งประเทศไทยตามกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงการบริหารหนี้เงินกู้ที่กระทรวงการคลังฯ เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ และพัฒนาระบบสถาบันการเงิน รวมกันไม่เกินร้อยละ ๑ ต่อปีของยอดเงินที่สถาบันการเงินได้รับจากประชาชน

โดยประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับคือ ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้กำหนดมาตรการในการให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาสถาบันการเงินที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงินอันอาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจและระบบการเงินของประเทศ ซึ่งเป็นมาตรการที่กำหนดเพิ่มเติมจากที่มีอยู่ในกฎหมายปัจจุบัน เพื่อให้กลไกในการกำกับดูแลและแก้ไขปัญหาสถาบันการเงินเป็นไปอย่างเหมาะสม รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สามารถป้องกันและบรรเทาปัญหาวิกฤติทางการเงินของสถาบันการเงินที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต และสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนในระบบสถาบันการเงิน ทำให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศมีเสถียรภาพ รวมทั้งยังสอดคล้องกับแนวทางการแก้ไขปัญหาวิกฤติระบบสถาบันการเงินที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล.